

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้อภิปรายพาดพิงถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เช่น การจัดสวัสดิการทางด้านสังคม การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรน้ำ การดำเนินโครงการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี การจัดสรรงบประมาณสำหรับท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ซึ่งการอภิปรายในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชนและก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้ ดังนั้น จึงให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายดังกล่าวข้างต้น แล้วเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

๒. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก มาเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๒๒ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งเร่งชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลต่อสถานการณ์น้ำดังกล่าวด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (กิตติยาภา) ๑๗๓๔ (อริษฐาน) ๑๕๓๒ (บุษกร) โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร. : จิงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จิงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป